



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ดาราวัยรุ่นพาเหรดซ้อมรับปริญญา

เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 4 มิ.ย. ที่ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เหล่านักแสดงรุ่นใหม่ 14 คนจากหลากหลายค่าย อาทิ ไบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกการแสดง และการกำกับการแสดง, โฟกัส จีระกุล ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ไบเคย-สุวิษญ์ ไตรพรพรกิจ สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกการแสดงและการกำกับการแสดง (เกียรตินิยมอันดับ 2) และได้ฝุ่น-กนกจักร มารยาทอ่อน หรือ ได้ฝุ่น เกพีเอ็น สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกนาฏศิลป์สากล เข้าซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 57 โดยมีคนในครอบครัว เพื่อนสนิทและเหล่าแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง รวมถึงคนในวงการบันเทิง อาทิ หน่อง-อรุณชา ผู้จัดละครช่อง 3 ตัว-ศรัณยู ผู้จัดละครช่อง 7

ไบเฟิร์น เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจ ทุกอย่างที่เราทำมาสำเร็จแล้ว เพื่อน ๆ มาร่วมแสดงความยินดีตั้งแต่เข้าพอรเรียนจบแล้วรู้สึกตัวเองโตขึ้น ต้องรับผิดชอบอะไรหลาย ๆ อย่าง หลังจากนี้จะกลับมารับงานอย่างเต็มที่ เรื่องเรียนโท ถ้ามีเวลาค่อยว่ากันอีกที ในฐานะบัณฑิตเฟิร์นมองว่าความสำเร็จในวันนี้คือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบพอทำสำเร็จแล้วก็รู้สึกภูมิใจมาก ขณะที่ไบเคยกล่าวว่า เป็นอีกวันที่ดีใจมาก ปริญญาใบนี้ตั้งใจให้คุณพ่อคุณแม่ เลขโฟกัสเรื่องเรียนมากกว่าที่จะทำงาน ยอมรับว่าการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยค่อนข้างหนักเหมือนกัน ต้องแบ่งเวลาให้ดีเพราะมันคือความรับผิดชอบของเรา พอบอกคุณแม่พ่อคุณแม่ว่าได้เกียรตินิยม ท่านทั้ง 2 ตื้นตันใหญ่ใจจริงอยากเรียนต่อแต่ตอนนี้ขอโฟกัสทำงานก่อน ส่วนพีบีไปเดได้ มาร่วมแสดงความยินดีตั้งแต่เช้า ไม่มีของขวัญอะไรพิเศษแถมมาก็ดีใจแล้ว การเรียนจบเดชมองว่ามันเป็นการเริ่มต้นชีวิตการเป็นผู้ใหญ่ในอีกระดับ.



